

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Chiều ngày 10/1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo của Bộ Công an, qua hơn 2 tháng (7/10 - 15/12/2022) thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên toàn quốc, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Toàn quốc đã kiểm tra hơn 1,2 triệu lượt cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy,

chữa cháy; trong đó cơ quan công an kiểm tra được 224.311 lượt/221.443 cơ sở được phân cấp quản lý. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 306.000 thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử phạt đối với hơn 40.200 trường hợp vi phạm là hơn 325,57 tỷ đồng. Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, đã kiểm tra 100% lượt cơ sở,

phát hiện 6.223 lỗi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử phạt 3.963 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 28,82 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá lại tình hình cháy, nổ trên cả nước thời gian qua, triển khai các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là triển khai Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải

pháp để thực hiện mục tiêu cao nhất là phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Để cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

XUÂN PHƯƠNG

Giám sát việc cân đối cung cầu và bình ổn thị trường dịp tết

Chiều ngày 10/1, Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công Thương và tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường vào dịp tết Nguyên

đán Quý Mão 2023 tại một số siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ.

Theo báo cáo của các siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua hiện nay tăng từ 20 - 30%. Các doanh

nh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chủ động nhập hàng hóa với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Thời gian qua, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, nắm bắt

tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích trữ, găm hàng, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn thị trường. Nhìn chung giá cả các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu mua sắm cao vào dịp tết vẫn cơ bản ổn định, chưa có biến động lớn.

Lãnh đạo Ban Kinh tế

ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại duy trì chủ động nguồn hàng cung cấp cho thị trường, bảo đảm các mặt hàng có chất lượng tốt, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; thực hiện kiểm soát giá cả đúng cam kết với cơ quan chức năng, không tăng giá đột biến, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm tết của người dân.

HÀ THANH

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH

Khen thưởng 78 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 10/1, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

cục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục QLTT tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Đơn vị đã thanh tra, kiểm

tra 1.429 vụ; phát hiện, xử lý 939 vụ, xử phạt vi phạm hành chính và bán thanh lý hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục QLTT tỉnh phối hợp với các ngành

thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh kiểm tra 80 vụ, xử lý 9 vụ, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 56,5 triệu đồng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023, Cục QLTT tỉnh thống nhất triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó toàn lực lượng tăng cường nắm tình hình thị trường, giám sát địa bàn, giá cả hàng hóa, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý

những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Cục QLTT tỉnh tổ chức Khen thưởng 78 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đồng thời phát động, ký giao ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với tổ chức Công đoàn và các phòng, đội trực thuộc Cục.

KHẮC DUẤN

THÀNH PHỐ

Siết chặt quản lý thị trường

Những ngày giáp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) thành phố Thái Bình đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.



Nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao dịp tết. Trong ảnh: Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tại siêu thị Kim Anh (thành phố Thái Bình).

Theo thông lệ hàng năm, hàng hóa phục vụ thị trường tết tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như nước mắm, đầu ăn, thực phẩm khô, thực phẩm chế biến sẵn, bánh mứt, kẹo, bia, rượu... Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều cam kết thực hiện cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc gián đoạn nguồn cung. Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế thành phố, thời gian qua, tình hình thị trường trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả. Hoạt động gian lận thương mại và hàng giả tuy không

nổi cộm nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là địa bàn tập kết, lưu thông, buôn bán, phân phối hàng hóa cho các huyện trong tỉnh, vì vậy hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố luôn diễn ra sôi động. Đây cũng là môi trường để các gian thương hành vi gian lận thương mại, chủ yếu là hành vi gian lận về hóa đơn chứng từ để trốn thuế, hàng hóa có chất lượng không đúng với công bố; không thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Nắm rõ quy luật thị trường và bám sát kế hoạch chuyển đổi cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Cục QLTT tỉnh, những ngày này, đội QLTT số 2 tăng cường kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Ông Đỗ Ngọc Cảnh, Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết: Không chỉ cuối năm Đội mới tăng cường công tác kiểm tra mà đây là việc làm thường xuyên. Tuy nhiên, do đặc thù, cứ vào dịp cuối năm thị trường hàng hóa sôi động hơn nên tình trạng gian lận thương mại gia tăng. Để lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngoài việc kiểm tra thường xuyên,

trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán, Đội phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác QLTT, bám sát "điểm nóng", điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ hàng cấm, hàng giả; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các trường hợp đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt, đẩy giá bán lên cao, gây bất ổn thị trường; kiểm tra việc thực hiện đo lường, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, kịp thời phát hiện các thủ đoạn gian lận để trục lợi. Theo đó, tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao dịp tết Nguyên đán, các mặt hàng thời trang, may mặc sẵn, mỹ phẩm, rượu, thuốc lá, bánh kẹo... Cùng với tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về kinh doanh thương mại tới các đối tượng kinh doanh; phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2022, Đội QLTT số 2 đã kiểm tra gần 350 vụ, phát hiện 230 hành vi vi phạm, phạt tiền gần 600 triệu đồng, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 80 triệu đồng.

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng chức năng thì người tiêu dùng cũng phải là những "người tiêu dùng thông thái". Khi lựa chọn các mặt hàng thiết yếu, các nhu yếu phẩm, người tiêu dùng nên lựa chọn những cửa hàng, nhà phân phối uy tín, các sản phẩm có thương hiệu; thông tin về hạn sử dụng sản phẩm, tem nhãn kiểm định... để được bảo đảm về chất lượng.

MINH NGUYỄN

Chương trình "Xuân yêu thương" cho trẻ em làng chài Thủy Cơ

Tại thôn Quang Trung, xã Vũ Văn, Huyện đoàn Vũ Thư vừa tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" cho trẻ em làng chài Thủy Cơ (xã Vũ Văn). Đây là hoạt động được Tỉnh đoàn chọn làm điểm để tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Làng chài Thủy Cơ hiện có gần 50 hộ với hơn 80 trẻ em, trong đó nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em còn chịu nhiều thiệt thòi. Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Trường THPT Chuyên Thái Bình đã trao 67 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Văn nói chung và làng chài Thủy Cơ nói riêng.

Đặc biệt, để động viên, mang không khí tết cổ truyền với tươi đến các em nhỏ, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức chương trình "Gói bánh chưng xanh, trao tết đến anh" và tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em của làng chài Thủy Cơ.

QUYNH CHI

Gói 500 bánh chưng tặng bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Chi nhánh Bưu chính Viettel Thái Bình vừa tổ chức ngày hội "Gói bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày tết".



Đoàn viên, thanh niên gói bánh chưng tại ngày hội.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã gói 500 chiếc bánh chưng. Số bánh này sẽ được tặng người có công, các bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa liễu cơ sở 2 (xã Vũ Văn, Vũ Thư), Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình vào ngày 10/1. Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Ngày hội "Gói bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày tết" được tổ chức nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm sẽ chia với cộng đồng; đồng thời là dịp để mỗi bạn trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua hoạt động gói bánh chưng xanh mỗi dịp tết đến xuân về. Đây cũng là một trong những hoạt động của chương trình "Tinh nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện" của các đơn vị.

PHƯƠNG CHI

ĐÔNG HƯNG

Sôi động vụ đào tết

Những ngày này, các làng đào trên địa bàn huyện Đông Hưng nhộn nhịp bán mua. Người trồng đào tập trung chuyên đào lên khu tập kết, thương lái các nơi tập nập đưa xe ô tô về mua đào đưa đi khắp cả nước phục vụ bà con chơi tết. Năm nay hoa đào bung nở đúng dịp tết, giá lại cao hơn năm ngoái nên người trồng phấn khởi với niềm vui nhân đôi, đón tết đủ đầy.

phố Hồ Chí Minh. Năm nay tôi sẽ chuyển đi 10 xe. Tôi chọn mua đào từ các vườn ở Hồng Việt vì ở đây bà con trồng đào lâu năm, đào có nhiều kích cỡ, nhiều thế đẹp, hoa nở đúng độ, chơi được lâu. Giá mua năm nay có cao hơn năm ngoái song tôi cũng giữ giá trị trường cho các nhà vườn, bán giá hợp lý cho khách chơi để ai cũng được đón tết vui vẻ.

Cây đào không chỉ mang no ấm cho người trồng mà còn tạo việc làm với mức thu nhập cao cho nhiều lao động mùa vụ của địa phương. Công việc của họ là tước lá đào, bó đào, chuyển đào lên khu tập kết và chờ đào số lượng ít đến tận nơi cho khách mua lẻ trong tỉnh. Bà Đinh Thị Mận, xã Minh Tân cho biết: Vụ đào tết năm nay các hộ trồng đào được mùa, tiền công của chúng tôi cũng được tăng lên khoảng 300.000 đồng/ngày. Vũ

được ngắm hoa đào nở lại có khoản thu 4 - 5 triệu đồng thêm vào sắm tết.

Vụ tết này, các làng đào ở Đông Hưng cung cấp cho thị trường hàng chục vạn cây đào đủ kích cỡ và chủng loại, chủ yếu là đào thế, đào rừng. Giá cây nhỏ khoảng 200.000 đồng, cây cỡ dáng đẹp có giá trên 10 triệu đồng. Anh Phạm Duy Khuynh, thành viên Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ cây cảnh Hồng Việt chia sẻ: HTX luôn đồng hành, hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất ra những cây đào thế đẹp, khỏe sắc thắm đúng dịp tết, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Vào dịp cuối năm, khách hàng về địa phương mua đào tương đối đông, vì thế chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho các hộ tập kết đào, quá ở sản vụ động, giao cho Công an xã, HTX phối hợp cùng các hộ

trồng đào giữ an ninh trật tự, bảo đảm hàng hóa, tạo thuận lợi cho khách hàng. Anh Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc HTX DVNN xã Minh Tân cho biết: Minh Tân có trên 520 hộ trồng đào với tổng diện tích 67ha. Mỗi ngày có từ 20 - 30 xe tải trọng lớn về địa phương mua đào, để việc mua, bán đào được thuận tiện, chính quyền xã đã cho mở các barie cho xe ô tô tải trọng lớn vào thị trường đào được thuận lợi.

Đào là cây trồng cả năm hoặc 2 năm mới cho thu hoạch, song lại là cây mang biểu tượng của mùa xuân, là một phần không thể thiếu với gia đình Việt mỗi khi tết đến, xuân về. Do vậy, các nông hộ ở Đông Hưng tích cực mở rộng diện tích trồng đào, chăm sóc để hoa đào đua nở mang không khí mùa xuân tràn ngập muôn nơi.

TRUNG HIẾU



Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thập, xã Hồng Việt (Đông Hưng) tất bật bó đào để bán cho khách hàng.